
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

วันท่ี 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เวลา 10.00 น. 

 
  
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ร่างรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 13 เดือน กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

   รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติที่มาประชุม 
 

1. นายวรโชต ิ สุคนธ์ขจร ประธานสภา อบจ.เพชรบูรณ์ 
2. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานสภาฯ 
3 นายช านาญ   มีวันเนือง ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1  อ.เมือง 
4. นายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 3  อ.เมือง 
5. นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 6  อ.เมือง 
6. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.หล่มสัก 
7. นางฐิตินันท์ พ้ัวช่วย ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 4 อ.หล่มสัก 
8. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2  อ.วิเชียรบุรี 
9. นายเกรียงศักดิ์   พิชิตกวิน ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 3  อ.วิเชียรบุรี 
10. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 4  อ.วิเชียรบุรี 
11 นายสานิตย์ โตไกรลักษณ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.หนองไผ่ 
12. นางนิภา เจนจบธรรม ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.หนองไผ่ 
13. นางสาวณิชาพัฒน์ นิลมุด ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 3 อ.หนองไผ่ 
14. นายสมพงษ์ มาลากรณ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 4 อ.หนองไผ่ 
15. นายพงษ์พันธ์   วิภาจักษณกุล ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.ชนแดน 
16. นายประภาส รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1  อ.บึงสามพัน 
17. นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.บึงสามพัน 
18. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.หล่มเก่า 
19. นางกิมกี   ปลั่งศรีทรัพย์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.หล่มเก่า 
20. นายสมคิด รินนาศักดิ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.วังโป่ง 
21. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์  รักหาญ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1  อ.เขาค้อ 
22. นายอบ แสงนก ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.น้ าหนาว 

   รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่มาประชุม 
 

1. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.เมือง ลาป่วย 
2. นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 5 อ.เมือง ลาป่วย 
3. นายณัฐวุฒิ พ้ัวช่วย ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 3 อ.หล่มสัก ลากิจ 
4. นางสาวจิราพร เทืองน้อย ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 5 อ.หล่มสัก ลากิจ 
5. นายจ าเริญ สุวรรณี ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.ศรีเทพ ลาป่วย 

 
 

รายชื่อ... 
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     รายช่ือฝ่ายบริหารที่เข้าประชุม 
 

1. นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายเอนก นาควิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นายคณีธิป บุณยเกตุ ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายวิโรจน ์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นายชาติชัย สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นางสายชล สุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ /เลขานุการสภาฯ 
10. นางปิยนันท์ เฉลิมภาค ผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นายส ารวย เจอะแก่นหอม ผู้อ านวยการกองช่าง 
12. นายฤทธิเกียรติ เกรัมย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13. นางสาวนันท์นภัส บุญยอด รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

อบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 
14. นางชุติมา ป้องกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางกมลวรรณ นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 
16. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17. นางวิไลพร ชะนะภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
18. นางกานดา กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
19. นางวัชรีพร ทองเนื้อแปด หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
20. นางศิริพร นกแก้ว หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
21. นางสาวเพ็ญพรรณ  ฐีตานนท์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
22. นางอมรรัตน์ ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
23. นางสมคิด แก้วนิมิตร หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
24. นายอนุวัฒน์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
25. นายชูศักดิ์  ทารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
26. นายสนั่น ไฉนงุ้น หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
27. นายประเทือง ทองนุ่ม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
28. นายชนะ จันทร์เกิน หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
29. นางนวรัตน์ แสนนอก หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
30. นางน้ าผึ้ง ฟักศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
31. นางธนาภา อุตม์อ่าง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
32. นางสุจิตรา   เอ้ือนยศ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
33. นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
34. นางบุญสิตา ค ามา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
35. นางนงเยาว์   ฉวีแปลง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
36.นางสิริขวัญ … 
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36. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
37. นางสาวจรีรัตน์ เถาตะมะ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
38. นางสาวมลิวัลย์   ใจทัศน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
39. นายอาทิตย์ ทวีสวย ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

 
รายช่ือส่วนราชการประจ าจังหวัด/องค์กรอิสระ/องค์กรเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น /ผู้น าท้องถิ่น / สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 

1. ร.ต.ต.สายัญ อยู่นิ่ม รอง สว.(ป)  สภ.เมืองเพชรบูรณ์  
2. ด.ต.กิตติเดช บุญประคอง ผบ.หมู่ (ป)  สภ.เมืองเพชรบูรณ์  
3. นายบุญจันทร์ วิชาค า บก.นสพ.เสียงชุมชน 
4. นายค าตัน เผือกใต้ บก.นสพ.แสงบารมีธรรม 
5. นายประธาน จันละมุด บก.นสพ.ฐานเพชรบูรณ์ 
6. นางสาวนันทนา ใจหาญ นักศึกษา 
7. นายพิชิต ชาญวิถี นักศึกษา 
8. นางสาวเมวรินทร์ พาสมัย นักศึกษา 
9. นายพิสิษฐ์ มาเสม นักศึกษา 
10. นายชุติพนธ์ จันสา นักศึกษา 
11.นายสุรเชษฐ์ แพงไธสง นักศึกษา 
12. นางสาวหฤทัย ท าประโยชน์ นักศึกษา 
13. นายวีระพงษ์ โสรด นักศึกษา 
14. นายอนุวัต เจริญศรี นักศึกษา 
15. นายกฤตยชณ์ น้อยทรัพย์ นักศึกษา 
16. นางสาวน้ าทิพย์ อินทองดี นักเรียน 
17. นางสาวชลธิชา หอมสมบัติ นักเรียน 
18. นางสาวอัจฉรา เพชรบังเกิด นักเรียน 
19. นายอลรกต เชยโพธิ์ นักเรียน 
20. นางสาวศรัญญา ดวงอุปะ นักเรียน 
21. นางสาวนชิสา ผดาเวช นักเรียน 
22. นางสาวเฉลิมขวัญ ขาวพล นักเรียน 
23. นางสาวกมลรัตน์ สุขเจริญ นักเรียน 
24. นางสาวสายไหม อินทรสุข นักเรียน 
25. นางสาวพิมพ์รวี ศรีรันต์ นักเรียน 
26. นายพัชรพล อุ่นแก้ว นักเรียน 
27. นายสหชัย นวลข า นักเรียน 
28. นายภูวดล ค าเขิน นักเรียน 
29. นายธนพนธ์ บุระณะ นักเรียน 
30. นายเทวา แสนพรม นักเรียน 
31. นายสัญญา วงศ์จันทร์ คร ู
32. นายทินกร พิมพ์สิงห์ คร ู

 
 ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระการประชุม สมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

 สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 13  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจ าปี     
       พ.ศ.2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 จ านวน 29 หน้า  
2.2 ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจ าปี     
       พ.ศ.2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 จ านวน 38 หน้า  
       ได้น าข้อมูลเผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet ภายใต้ Website ชื่อ     
       http://www.phetchabunpao.go.th  เป็นการล่วงหน้าแล้ว  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม  
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี    5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
- เรื่องเพื่อทราบ 
(1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     เพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือน 
     เมษายน – เดือนกันยายน 2560) 

   - เรื่องเพื่อพิจารณา 
(1) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ   
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
(2) ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการ   
     ศูนยก์ารเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขต    
     พ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก และเขตพ้ืนที่อ าเภอวิเชียรบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     

 

 

ร่างรายงาน... 
 

http://www.phetchabunpao.go.th/
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ร่างรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

--------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

  

เลขานุการสภา ฯ 
(นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์) 

      ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                    
มาลงชื่อเข้าประชุมจ านวน 17 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว                     
ขอเรียนเชิญ ท่านวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและขึ้นท าหน้าที่
ประธานที่ ประชุมครับ  ขอเชิญท่ าน พิมพ์พร พรพฤฒิ พันธุ์                   
รองประธานสภาคนที่ 1 ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานที่ประชุม 
เชิญประธานฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ   

   
เลขานุการสภา ฯ       ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง                

เรียกประชุม สมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบู รณ์ สมัยแรก ครั้ งที่  1ประจ าปี  พ .ศ .2561 ตามที่                   
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศก าหนด               
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน ไปแล้ว นั้น อาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุม  สมัยประชุมสามัญสภา
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด เพชรบู รณ์  สมัยแรก  ประจ าปี                  
พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีก าหนด              
45 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่                 
5 มกราคม พ .ศ. 2561 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ล าดับต่อไปขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ เปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมกราบเรียนเชิญครับ 

   
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร) 
 
 
 
 
 
 

      เรียน  คณ ะผู้บ ริห าร, สมาชิกสภาฯ,ปลัดฯ รองปลัดฯ , 
ผู้อ านวยการกองทุกกอง ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ด้วยฝ่ายบริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
ยื่ นญั ตติต่ อประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด และ
ประธานสภาฯ ได้พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
เพ่ือให้สภาพิจารณา จ านวน 3 ญัตติด้วยกัน เรื่องเพ่ือทราบ 1 
เรื่อง คือ ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 
2560 เรื่องเพ่ือพิจารณา 2 เรื่อง คือ          
    1. ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
     2. ญัตติ ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก และเขต
พ้ืนที่อ าเภอวิเชียรบุรี  
     การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมที่อยู่ ในสมัยประชุมสามัญ               
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  
2561 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว
ผมขอเปิดการประชุมสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ บัดนี้ 
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นะครับ  
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
     การประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และนักเรียนจากโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) มาเข้าร่วมรับฟัง     
การประชุมสภาฯ ด้วย สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย           
พ.ศ. 2560 มาตรา 78 ได้ก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน 
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น               
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 117 วรรคสี่ ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด                         
     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เห็นความส าคัญในการที่
จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและการท าหน้าที่
ของสมาชิกสภาฯ ในฐานะเป็นผู้แทนประชาชนในการประชุมสภาฯ 
และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ให้เป็นไปอย่าง
เปิดเผยโปร่งใส สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา นักเรียน ได้
มีส่วนร่วมในการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ  จึงได้อนุญาตให้
นักศึกษา จากทั้ง 2 แห่ง เข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่านักศึกษาและนักเรียน จะได้รับความรู้และเข้าใจ ในด้านการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้น 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2... 
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มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
     2.1 ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง          
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 จ านวน 
29 หน้า 
      2.2 ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง         
ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 จ านวน 
38 หน้า ได้น าข้อมูลเผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet ภายใต้ 
website ชื่ อ  www.phetchabunpao.go.th เป็ นการล่ วงหน้ า
แล้วผมจะขอมติทลีะข้อนะครับ  
     ข้อ 2.1 ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 จ านวน 
29 หน้า สมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ยกมือ” 
 

รับรอง    21   เสียง 
ไม่รับรอง         ไม่มี 
งดออกเสียง      ไม่มี 
 

     ข้อ 2.2 ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง                
ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 จ านวน              
38 หน้า สมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีผมจะขอมติ                 
ที่ประชุมนะครับ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ยกมือ”  
 

มติที่ประชุม 
 

 รับรอง    21  เสียง 
ไม่รับรอง        ไม่มี 
งดออกเสียง     ไม่มี 
 

ประธานที่ประชุม       ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม  ไม่มี  
    

     ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาแล้วเสร็จ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
รายงานครับ เป็นเรื่องเพ่ือทราบจะไม่มีการลงมตนิะครับ 
 

นางสาวณิชาพัฒน์ นิลมุด       เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์            
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการ                   
ตรวจรายงานการประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 
     1. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์  ประธานกรรมการ  
     2. นายช านาญ มีวันเนือง  กรรมการ 

3.นายอิทธิเชษฐ์... 
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     3. นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์ กรรมการ 
     4. นายสมพงษ์ มาลากรณ์  กรรมการ 
     5. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล  กรรมการ 
     6. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รกัหาญ  กรรมการ 
     7. นางสาวณิชาพัฒน์ นิลมุด กรรมการและเลขานุการ  
     ซึ่ งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของ  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภาฯ เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุม
สภาฯ รับรองรายงานการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 33 ข้อ 104 แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  ดิฉัน
นางสาวณิชาพัฒน์ นิลมุด ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการฯ 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทราบดังนี้  
     1. ประชุมนอกสมัยประชุม จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่  1 
ธันวาคม 2560 เป็นการประชุมครั้งที่ 5/2560 เพ่ือพิจารณา
ตรวจร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ครั้งที่  3 และครั้งที่ 4 ประจ าปี    
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  13  กันยายน 2560 และวันที่  27 
กันยายน 2560 คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาตรวจสอบและ
แก้ไขร่างรายการงานประชุมสภาฯ ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และได้เสนอให้ประธานสภาฯ บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการ
ประชุม เพื่อให้สภาฯ พิจารณารับรองต่อไป  
     2. การประชุมในสมัยประชุม ไม่มี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอบคุณค่ะ  

   
ที่ประชุม       รับทราบ 
   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณ คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ           

ที่ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่นอกสมัยประชุมต่อที่ประชุมสภาฯ 
แห่งนี้ให้รับทราบนะครับ ซึ่งเป็นการรายงานเพ่ือทราบไม่มีการ    
ลงมติ  ขออนุญาตเข้าสู่ ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่ เสนอใหม่               
เรื่องเพื่อทราบ  
     1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2560)  
 

เชิญฝ่ายบริหาร... 
 



~ ๑๐ ~ 
 

เชิญฝ่ายบริหารรายงาน…เชิญท่านสมศักดิ์  อนรรฆพันธ์ รายงาน
ต่อสภาฯ แห่งนี้เพื่อรับทราบเชิญครับ 

   
รองนายกฯ รักษาราชการแทน 
นายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์) 

      เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมศักดิ์ 
อนรรฆพันธ์ รองนายกรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอมอบหมายให้ นายเอนก นาควิจิตร 
เลขานุการนายกฯ รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ เรื่องเพ่ือทราบ ข้อ 1 แทนครับ 

   
ประธานที่ประชุม       เชิญท่านเอนก นาควิจิตร ครับ 
   
เลขานุการนายกฯ  
(นายเอนก นาควิจิตร) 

      เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                     
ผมนายเอนก นาควิจิตร เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก               
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงญัตติ รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่าง
เดอืนเมษายน – เดือนกันยายน 2560)  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 
(ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 63 โครงการ                 
ซึ่ งเป็นโครงการตามข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบ ประมาณ รายจ่ ายป ระจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 0                          
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2560) ผลการป ระเมินความพึงพอใจ                   
ของประชาชน สรุปได้ดังนี้ 
     1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  ในภาพรวมพบว่า ประชาชนในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35      
     2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า 
          2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด                     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
          ๒.2 การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและ 
 

มาตรฐานสากล... 
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มาตรฐานสากล ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
          2.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว  
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัด เพชรบู รณ์  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓                     
อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 
          2.4 การพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4              
อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 
          2.5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ความพึงพอใจ
ของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕ อยู่ในระดับพอใจมาก                   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ขอบคุณครับ 

   
ที่ประชุม  รับทราบ 
   
ประธานที่ประชุม 
 

      ขอบคุณท่านเอนก นาควิจิตร ที่ได้รายงานให้สภาฯ แห่งนี้
รับทราบ  เป็ น เรื่ อ งเพ่ื อทราบ ไม่ มี การลงมตินะครับ ต่ อไป      
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องเพื่อพิจารณา มีจ านวน 
2 เรื่อง  
     (1) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เชิญฝ่าย
บริหารรายงาน…เชิญท่านสมศักดิ์  อนรรฆพันธ์ รายงานต่อสภาฯ 
แห่งนี้เพื่อรับทราบ เชิญครับ 

   
รองนายกฯ รักษาราชการแทน 
นายก อบจ.เพชรบูรณ์  
 

      เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมศักดิ์ 
อนรรฆพันธ์ รองนายกรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอมอบหมายให้ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษา
นายกฯ รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่
เสนอใหม่ เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 1 และข้อ 2 แทนครับ 

 
  ประธานที่ประชุม... 
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ประธานที่ประชุม       ขอเชิญท่านวิโรจน์ ครับ 
   
ที่ปรึกษานายกฯ 
(นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก)  

      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ผมนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกนายกฯ ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  แทน      
     ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่  พช 0023.4/13313               
ลงวันที่  28 กันยายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์                
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามประกาศใช้
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมีข้อสังเกตบางประการที่ให้
ด าเนินการแก้ไข การตั้ งงบประมาณไว้ในงบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ 
แอล อี ดี (LED TV) ของแผนงานบริหารงานทั่วไป (หน้า 62 , 
หน้า 74 , หน้า 82) และการตั้งงบประมาณไว้ในงบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อไมค์ลอยและ
ขาตั้งไมค์ ของแผนงานการศึกษา (หน้า 107) ดังนี้ 
     1. ส านักปลัดฯ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้  
     ข้อความเดิม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ หน้า 62 ข้อ 2.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โทรทั ศน์  แอล  อี  ดี  (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ                 
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆละ 
15,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตั้งตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (ส านักปลัดฯ)  
     ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (นอกนั้นคงเดิม)                   
หมายเหตุ : ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่  มท 0808 .2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559                   
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์                
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
     2. กองแผนและงบประมาณ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ข้อความเดิม... 
 



~ ๑๓ ~ 
 

     ข้อความเดิม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ หน้า 74 ข้อ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โทรทั ศน์  แอล อี  ดี  (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ              
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
13,000 บาท เพ่ือใช้ประจ าห้องผู้อ านวยการกองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (กองแผนและงบประมาณ) 
     ขอแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงเป็ น  งบลงทุ น  หมวด                  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (นอกนั้นคงเดิม)              
หมายเหตุ : ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
     3. กองคลัง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
     ข้อความเดิม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ หน้า 82 ข้อ 2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โทรทั ศน์  แอล อี  ดี  (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ                  
1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
8,000 บาท เพ่ือใช้ประจ ากองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (กองคลัง) 
     ขอแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงเป็ น  งบลงทุ น  หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (นอกนั้นคงเดิม)                
หมายเหตุ : ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง     
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
      4 . กอ งการศึ กษ า ศาสน าและวัฒ น ธรรม  ขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
     ข้อความเดิม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟ ฟ้ าและวิท ยุ  หน้ า  1 0 7  ข้ อ  4  เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าจั ดซื้ อ 
ชุดเครื่องเสียง สามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
จ านวน  1 ชุดๆ ละ 43,000 บาท ประกอบด้วย  
     - เพาเวอร์แอมป์แบบมีมิกเซอร์ในตัว จ านวน 1 ตัว  
     - ไมค์ลอย จ านวน 1 ชุด  
     - ขาตั้งไมค์ จ านวน 2 อัน 
     ขอแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงเป็ น  งบลงทุ น  หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน้า 107 ข้อ 4              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคาร 

และภายนอก... 
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และภายนอกอาคาร  จ านวน 1 ชุด ๆ  ละ 39,000 บาท ประกอบด้วย  
     - เพาเวอร์แอมป์แบบมีมิกเซอร์ในตัว จ านวน 1 ตัว  
      - ล าโพง (เสียงกลาง 1 คู่, เสียงแหลม 1 คู่) จ านวน 1 ชุด 
     ข้อความเดิม  
     - ล าโพง (เสียงกลาง 1 คู่, เสียงแหลม 1 คู่) จ านวน 1 ชุด  
     เพ่ือใช้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ตั้ งตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากครุภัณฑ์ ที่ต้องการไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (กองการศึกษาฯ)  
     ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น เพ่ือใช้ปฏิบัติงานประจ า
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                          
(ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (กองการศึกษาฯ)  
     กรณี ไมค์ลอย จ านวน 1 ชุด และขาตั้งไมค์ จ านวน 2 อัน 
งบประมาณ 4,000 บาท เนื่ องจากเป็ นค่ าวัสดุ  ตามหนั งสื อ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้ก าหนดให้ตั้งจ่ายในงบประมาณ
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติฯ 
หน้า 101 ข้อ 2 กองการศึกษาฯ เดิมตั้งไว้ 20,000 บาท โอนเพ่ิม 
จ านวน 4,000 บาท รวมตั้งไว้ 24,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย  
     ข้อระเบียบกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29                
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงเสนอมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านวิโรจน์ เข็มเหล็ก ครับที่ได้แถลงญัตติต่อสภาฯ               

แห่งนี้  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ...
เรียนเชิญได้นะครับ เชิญท่านเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ครับ 

   
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายเกรียงศักดิ์ 

พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ เขต 3 อ าเภอวิเชียรบุรี ตามที่ฝ่ายบริหารได้
เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 4 ข้อนั้น 
 

ผมสงสัย... 
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ผมสงสัยว่าข้อที่  1  ตั้ งงบประมาณ ไว้ส านั กปลัดฯ ข้อที่  2                
ตั้ งงบประมาณ ไว้ กองแผนและงบประมาณ  และข้ อ ที่  3                    
ตั้งงบประมาณไว้กองคลัง ทั้ง 3 ข้อไม่ใช่อ านาจของสภาฯ ที่จะต้อง
พิจารณาอนุมัตินะครับ เนื่องจากเป็นการแก้ไขค าชี้แจงที่ไม่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง รวมทั้ งงบประมาณก็ไม่ เปลี่ยนแปลง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น  พ .ศ .2541 แก้ ไขเพ่ิม เติม  (ฉบับที่  2 และ 3)                
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ                    
ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรือ
งบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
แต่ข้อที่ 4 ตั้งงบประมาณไว้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ตามข้อ 29 ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ผมขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าข้อไหน
เป็นอ านาจของฝ่ายบริหารข้อไหนเป็นอ านาจฝ่ายสภาฯ ในการ
พิจารณาอนุมัติ แต่ถ้าจะแก้ไขเป็นการรายงานให้สภาฯ ทราบ 
ในข้อที่  1 ข้อที่  2 และข้อที่  3 ในฐานะที่ ได้พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณก็ได้นะครับ ผมขอให้กองราชการที่รับผิดชอบเสนอ 
ฝ่ายบริหารลงนามให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ผมขอเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจาณาใหม่
แต่หากฝ่ายบริหารยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 29 เราต้อง
มาพิจารณาหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าแบบไหนถูกต้องตามระเบียบฯ 
ขอบคุณครับ   

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านเกรียงศักดิ์  ครับ มีสมาชิกสภาฯ เสนอหรือ                  

จะอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ....เชิญนะครับ เพ่ือจะได้ให้ 
ฝ่ ายบริห ารน าไปด า เนิ นการให้ ถู กต้ อ งตามระเบี ยบฯ .. ...                         
มี ห รื อ ไม่ ค รั บ .. . . .ถ้ า ไม่ มี ข อ เชิ ญ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ชี้ แ จ งค รั บ                              
เชิญท่านปลัดฯ ครับ 

   
ปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นางนฤมล  วรกมล) 

      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ                   
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนฤมล  วรกมล  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้
สอบถามเกี่ ยวกับการขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 4 ข้อ ที่ตั้งงบประมาณไว้ข้อ 1 ส านักปลัดฯ  
 

ข้อ 2 กองแผน... 
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ข้อ 2 กองแผนและงบประมาณ และข้อ 3 นั้นถูกต้องแล้วค่ะ 
เนื่องจากเป็นการแก้ไขค าชี้แจงที่ไม่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                   
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 28 ฝ่ายบริหาร             
จะน าไปแก้ไขและเสนอผู้บริหารค่ะ ขอแก้ไขเป็นการรายงาน                 
ต่ อ สภ าฯ  เพ่ื อท ราบ  ส าห รั บ ข้ อ ที่  4  งบ ป ระม าณ ตั้ ง ไว้ 
กองการศึกษาฯ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ตามข้อ 
29 ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเสนอต่อสภาฯ  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และฝ่ายบริหารจะน ากลับไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
ขอบคุณค่ะ 

   
ประธานที่ประชุม        ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้เข้าใจและแก้ไข 

ว่าการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นการ
ราย งาน ต่ อสภ าฯ  เพ่ื อท ราบ  และข้ อ  4  เสน อต่ อสภ าฯ  
เพ่ือพิจารณา ขอให้กองราชการที่รับผิดชอบน ากลับไปแก้ไขแล้ว
เสนอผู้บริหารลงนามให้ถูกตอ้งตามระเบียบฯ ต่อไป 
      ผมขออนุญาตขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2561  ในหมวดค่ าครุภัณ ฑ์  ข้อที่  4 
งบประมาณตั้งไว้กองการศึกษาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ยกมือ”  

   
มติที่ประชุม 
 

 อนุมัติ    21   เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ไม่มี 

   
ประธานที่ประชุม       ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา  

     (2) ขอความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก และเขตพ้ืนที่
อ าเภอวิเชียรบุรี  เชิญท่านวิโรจน์  เข็มเหล็ก ครับ 
 

ที่ปรึกษา... 
   



~ ๑๗ ~ 
 

ที่ปรึกษานายก  
อบจ.เพชรบูรณ์  

      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบู รณ์  
ผมนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกนายกฯ ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงญัตติ  เรื่อง ขอความ
เห็นชอบจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก และศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวิเชียรบุรี 
แทน 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก และศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวิเชียรบุรี 
เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการทางความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งทางด้าน
การใช้งาน Internet การบริการข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์  ในเรื่อง IT ความรู้ในเชิงบันเทิงในรูปแบบเกมส์                   
สื่ อแบบ  Interactive และภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์  ซึ่ ง ศูนย์ 
การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตทั้ง 2 แห่ง ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต ทั้ง 2 แห่ง ยังไม่มีการเปิด 
ให้บริการแก่ประชาชน เนื่ องจากปัญหาบุคลากร ปัญหาที่ตั้ง 
ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต  ทั้ ง 2 แห่ง อยู่ห่ างไกลจาก
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ท าให้การบริหาร
จัดการไม่คล่องตัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้
ประชุมปรึกษาหารือประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับเทศบาลเมืองหล่มสัก และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับเทศบาลต าบลพุเตย เพ่ือท าความตกลง
ร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต 
ทั้ ง 2  แห่ ง พร้อมกับแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาจัดท า 
รา่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
ห้องสมุดมีชีวิตทั้ง 2 แห่งร่วมกัน ดังนี้  
     (1) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก ลงวันที่  12 
ตุลาคม 2560  
     (2) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ              
ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวิเชียรบุรี ลงวันที่ 15 
 

มกราคม... 



~ ๑๘ ~ 
 

มกราคม  2 5 6 1  ซึ่ งบั ด นี้ คณ ะกรรม การฯ  ทั้ ง  2  คณ ะ                    
ได้ด าเนินการจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต ทั้ง 2 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตทั้ง 2 แห่ง 
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์               
จึงเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์
การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตฯ ทั้ง 2 แห่ง ให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
     1. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์กับเทศบาลเมืองหล่มสัก รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑  
     2. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการ  
ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวิเชียรบุรี ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์กับเทศบาลต าบลพุเตย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  
     ข้อระเบียบ       .     
     1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์            
พ.ศ.2540 หมวด 4 มาตรา 45 (8) ก าหนดไว้ว่าการจัดท า
กิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่  
ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควร 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
     2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ.2558 ข้อ 2 วรรคสอง ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรค
หนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และน าเสนอสภาท้องถิ่น 
ของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ  

   
ประธานที่ประชุม        ขอบคุณท่านวิโรจน์  เข็มเหล็กครับ ที่ ได้แถลงญัตติ  เรื่อง                

ขอความเห็นชอบจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก และศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด  
มีชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอ 
 

วิเชียรบุรี... 



~ ๑๙ ~ 
 

วิเชียรบุรี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม 
เชิญ ได้นะครับ ...ถ้ าไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่ าน ใดจะอภิปราย 
หรือสอบถาม ผมขออนุญาตขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใด
เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหาร
จัดการศูน ย์การเรียนรู้ห้ องส มุด มีชี วิต  องค์ การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตพื้นที่อ าเภอหล่มสัก และเขตพื้นที่
อ าเภอวิเชียรบุรี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ยกมือ” 

   
มติที่ประชุม 
 

 อนุมัติ    21   เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ไม่มี 

   
ประธานที่ประชุม       ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุย

กันในเรื่องอ่ืนๆ เชิญได้นะครับ เชิญท่านเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ครับ 
   
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายเกรียงศักดิ์ 

พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ เขต 3 อ าเภอวิเชียรบุรี ขอสอบถาม                
ความคืบหน้ าของโครงการขุดลอกบึ งสามพันล่ าง อ า เภอ                
บึงสามพันครับ ตามที่ผมได้น าเรื่องสอบถามต่อสภาฯ แห่งนี้                 
เมื่ อวันที่  27  กันยายน 2560 และฝ่ ายบริหารได้สั่ งการ                        
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
ใน ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ าฯ  วั น นี้ ผ ม ข อ ส อ บ ถ าม ค ว าม คื บ ห น้ า 
ว่าได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ ถ้ายังหรือเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว วิธีการด าเนินการเป็นอย่างไร ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจง
ให้สภาฯ แห่งนี้รับทราบด้วย ขอบคุณครับ 

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านเกรียงศักดิ์ พิชิตกวินครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนิภา เจนจบธรรม ครับ 
   
นางนิภา  เจนจบธรรม       กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ ที่ เคารพ สมาชิกสภาฯ                  

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนิภา เจนจบธรรม สมาชิกสภาฯ       
เขต 2 อ าเภอหนองไผ่ ชาวบ้านได้ฝากขอบคุณท่านนายกฯ และ
ข้าราชการ พนักงาน กองช่ าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ได้น าเครื่องจักรไปซ่อมแซมถนนส าหรับใช้ในการ
สัญจร ของหมู่ที่  2 หมู่ที่  5 หมู่ที่  6 และหมู่ที่  9 ต.นาเฉลียง 
ตอนนี้ก าลังไปเข้าด าเนินการซ่อมแซมถนนของหมู่ที่ 7  ซึ่งเป็น
ประโยชน์ส าหรับชาวบ้านอย่างมาก เพราะเป็นเส้นทางที่เข้าไป 
ในสวน ในไร่ ในนา ที่ผ่านมาชาวบ้านเดินทางล าบากมาก ขอเป็น
ตัวแทนของชาวบ้าน  กล่าวขอบคุณในสภาฯ แห่งนี้นะคะ และขอ 
 

สอบถามเรื่อง... 



~ ๒๐ ~ 
 

สอบถามเรื่องงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลหนองไผ่ว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  เป็นเรื่องจ าเป็น
อย่างมากส าหรับชาวบ้าน ตอนนี้โรงพยาบาลหนองไผ่ได้สร้าง 
ตึกใหม่แต่ยังขาดเครื่องมือแพทย์ และระบบน้ าประปา ค่ะ 

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณ ท่ านนิภา เจนจบธรรม  เชิญฝ่ ายบริหารตอบ              

ข้อซักถามในส่วนของท่านเกรียงศักดิ์  เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
   
ปลัด อบจ.เพชรบูรณ์       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้สอบถาม 
ความคืบหน้าของโครงการขุดลอกบึงสามพันล่าง และทางฝ่าย
บริหารได้มอบหมายให้นายชาติชัย สาลีผล รองปลัดฯ เป็น
ผู้ติดตามโครงการฯ นั้น ขออนุญาตที่ประชุมให้นายชาติชัย สาลีผล                   
รองปลัดฯ รายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ค่ะ 

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ เชิญรองปลัดฯ ครับ 
   
รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายชาติชัย  สาลีผล) 

      เรียนท่ านประธาน สภาฯ ที่ เคารพ  ท่ านสมาชิ กสภาฯ                       
ผู้ทรงเกียรติ ผมนายชาติชัย สาลีผล รองปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมอย่างนี้นะครับ 
ตามที่ได้รายงานความคืบหน้าโครงการขุดลอกบึงสามพันล่าง หมู่ที่ 
5 ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 
2560 ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 
2560 ในระเบี ยบวาระที่  6  เรื่องอ่ื น  ๆ สรุปสาระส าคัญ 
ในวันดังกล่าวคือ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2560 โดยจะรวบรวมเอกสารข้อเท็จจริงเพ่ือเสนอยุติ
โครงการ ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สั่งการให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นั่นคือสิ่งที่ผมรายงาน 
ในคราวที่แล้ว หลังจากนั้นได้มีการท าหนังสือจากทางองค์การ
บริห ารส่ วนจั งหวัด โดยท่ านนายกฯ ได้ ออกหนั งสื อที่  พช
51001/414 ลงวันที่ 24 กันยายน 2560 หลังพ้นก าหนดแล้ว 
เพ่ือขอทราบความคืบหน้าแต่ยังไม่คืบหน้า ในล าดับต่อมาในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2560 และ
มกราคม 2561 ได้มีการติดตามสอบถามความคืบหน้าในที่ประชุม
ผลความคืบหน้าก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ส าหรับรายละเอียดนั้น 
ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้า
ส านักปลัดฯ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุฯ 
 

และประธาน... 
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และประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการดังกล่าว  
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ขออนุญาตครับ 

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณครับ เชิญท่านพงศ์พล  แสนนอก ครับ 
   
หัวหน้าส านักปลัดฯ  
(นายพงศ์พล  แสนนอก) 

      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
โครงการดังกล่าวนี้ล่าสุดคณะกรรมการได้สรุปผลเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2560 คือรายงานเอกสารที่ เป็นปัญหาของเดิม
รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งให้กองพัสดุ  แต่ด้วยข้อจ ากัด
ของการด าเนินการของกองพัสดุเอง เนื่องจากผมเป็นประธาน
กรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบจะต้องรวบรวมเสนอนายกฯ ขั้นตอนของการรายงานนั้น
เสร็จแล้ว แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงานป่วย ต้องเข้า 
รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมานาน 3 เดือนแล้ว ต้องขออภัยด้วย 
เนื่องจากการที่จะมอบงานที่ต่อเนื่องนั้นไม่สามารถมอบได้ เพราะ
รายละเอียดเยอะ จึงเป็นปัญหาข้อจ ากัดบุคลากรของเราเอง และ
ตอนนี้ เข้ารับการผ่าตัดออกมาอยู่ระหว่างพักฟ้ืน คาดว่าจะมา
ปฏิบัติงานได้ในสัปดาห์หน้า จึงน าเรียนเพ่ือทราบครับ  

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ 

เรื่องโครงการขุดลอกบึงสามพันล่าง ต่อไปขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
ในข้อซักถามของท่านนิภา เจนจบธรรมในเรื่องการสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และจัดท าระบบประปา
ให้กับทางโรงพยาบาลหนองไผ่ เชิญท่านปลัดฯ ครับ 

   
ปลัด อบจ.เพชรบูรณ์       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ                 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้
สอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาล       
หนองไผ่ ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และระบบประปาของ
โรงพยาบาลหนองไผ่  นั้ น  ไม่ทราบว่าโครงการนี้ ได้ เสนอใน
งบประมาณปี  2561 หรืองบประมาณปี  256 2  ถ้าเป็น
งบประมาณของปี 2562 ต้องน าเข้าแผนเพ่ือด าเนินการจัดท า
ประชาคมก่อนแล้วน าเข้าแผน  เพราะว่าคราวที่แล้วถ้าเป็น
เครื่องมือแพทย์เราได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาล
วิเชียรบุรี และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบ
ว่าทางโรงพยาบาลหนองไผ่ได้เสนอโครงการเข้ามาหรือยัง ถ้าเสนอ
โครงการเข้ามาแล้วน่าจะเป็นโครงการที่เป็นเงินอุดหนุนที่เราต้อง 
 

จัดงบประมาณ... 
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จัดงบประมาณให้ในปี 2562 เราต้องท าประชาคมและน าเข้าแผน 
ส่วนระบบน้ าประปาทางโรงพยาบาลได้ท าโครงการผ่านทางท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติแล้วหรือยังคะ ต้องขออนุญาตให้ทาง
หัวหน้าส านักปลัดฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ  

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านปลัดฯ  เชิญท่านพงศ์พล ครับ 
   
หัวหน้าส านักปลัดฯ        กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ และ

หั วหน้ าส่ วนราชการทุกท่ าน   ประเด็นการขอเงิน อุดหนุน                
ของโรงพยาบาลหนองไผ่ โดยท่านสมาชิกสภาฯ นิภา เจนจบธรรม
เป็นผู้ประสานงาน โรงพยาบาลหนองไผ่ ยังไม่เข้าใจวิธีและระเบียบ
การปฏิบัติ ขั้นตอนของการขอเงินอุดหนุน ตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ 
ไปประสานงานเพ่ือให้ ใช้แนวทางของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี  
เพราะตอนที่เสนอมานั้นยังไม่ได้บรรจุแผน กรณีระเบียบขั้นตอน
การขอเงินอุดหนุนจะต้องปรากฏอยู่ในแผนก่อน ทางเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลหนองไผ่  ยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่เคยท าประชาคม
ร่วมกันกับอบจ.  เวลาเชิญไปประชาคมก็ยังไม่เข้าใจ วันนั้นที่ได้
เสนอมาผมได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือที่จะน าโครงการเข้าบรรจุ
แผนก่อนนะครับ ขอน าเรียนเท่านี้ครับ  

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ 

ในทุกเรื่อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ 
อีกหรือไม่ครับ มีโรงพยาบาลอ าเภออ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับที่จะขอ
งบประมาณ...ขอเชิญท่านเกรียงศักดิ์ พิชิตกวินครับ 

   
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายเกรียงศักดิ์ 

พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ เขต 3 อ าเภอวิเชียรบุรี โรงพยาบาล 
วิเชียรบุรีไม่มีปัญหาครับสามารถใช้เป็นแม่แบบได้  ตอนนี้ ได้
งบประมาณไปจัดสรรในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เรียบร้อยแล้ว 
แต่ที่จะตามมาคือโรงพยาบาลหนองไผ่ และโรงพยาบาลบึงสามพัน 
ทางโรงพยาบาลได้ประสานงานมาทางผมเช่นกัน เนื่องจากท่าน
สมาชิกสภาฯ ณิชาพัฒน์ ได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
หนองไผ่ มาปรึกษาผม ผมได้แนะน าและให้ ดูตั วอย่ างของ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ท าให้เหมือนกันเลยจะแตกต่างกันตรง
จ านวนงบประมาณเท่านั้น  ท่านขาดอะไรให้ระบุขอมาครับ แต่เมื่อ
สักครู่ท่ านหั วหน้ าส านั กปลัดฯ ชี้แจงว่าทางเจ้าหน้ าที่ ของ
โรงพยาบาลหนองไผ่ท ามายังไม่ถูกต้อง  ซึ่งผมได้แนะน าไปว่า 
ให้ใช้ตัวอย่างของโรงพยาบาลเชียรบุรี   ผมอยากให้ด าเนินการ 
ขอมาให้ถูกต้องนะครับ ทางสภาฯจะพิจารณาให้ ฝากทางท่าน 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ เขตอ าเภอหนองไผ่ช่วยประสานงานให้สามารถ
ด าเนินการรวดเร็วขึ้น ผมในฐานะคณะกรรมการประสานแผนฯ  
ผมจะรีบน าเข้าแผนฯ แต่ก่อนเข้าแผนก็ต้องจัดท าประชาคมก่อน 
ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่กองแผนก าลังออกท าประชาคมพอดีขอให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้ง
สองแห่ง หากด าเนินแล้วเสร็จทันน่าจะได้งบประมาณปี 2561 
ขอให้ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ก าหนดไว้ เมื่อเราจัดท า
แผนเสร็จแล้วจะต้องขออนุมัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจาก
เป็นจ านวนเงินที่ เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ถือเป็น
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ฝากท่านสมาชิกสภาฯ เขตอ าเภอ
หนองไผ่และอ าเภอบึงสามพันประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของทาง
โรงพยาบาลด้วย และมีข้อที่ควรจ าอยู่ 2 ข้อ คือ 1. ขอซื้ออะไร
ต้องซื้ออย่างนั้นตามที่ระบุมา ห้ามซื้ออย่างอ่ืนเด็ดขาด  2. หากมี
งบประมาณเหลือต้องส่งคืน อบจ. ทั้งหมด ฝากด้วยนะครับ  

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านเกรียงศักดิ์ครับ เชิญท่านนิภา ครับ 
   
นางนิภา  เจนจบธรรม       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ                   

ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางนิภา เจนจบธรรม สมาชิกสภาฯ เขต 2 
อ าเภอหนองไผ่ ฝากไปยังกองแผนฯ ด้วยค่ะ เราได้ถ่ายเอกสาร
ต่างๆ ในการของบประมาณจากทางโรงพยาบาลวิเชียรบุรีแล้ว
น าไปจัดท าแล้วนะคะ และขอสอบถามว่าหากมีข้อผิดพลาด
ตรงไหน จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง  เพราะได้ประสานมาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2560 แล้ว ยังไม่มีความคืบหน้า  แนะน าผ่านสมาชิก
สภาฯ ได้นะคะ จะช่วยไปประสานงานกับโรงพยาบาลหนองไผ่ให้ 
พวกเราพร้อมใจกันที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน อยากให้ท่านได้
ไปดูจะเห็นว่าช่วงเช้านั้นไม่มีที่นั่ง ที่ยืนส าหรับชาวบ้าน คนป่วย
ออกมานอนรออยู่แถวทางเดิน  ฝากด้วยนะคะกองแผนฯ หากมี
เอกสารหรือขั้นตอนผิดตรงไหน ต้องแก้ไขตรงไหนช่วยแจ้งด้วยค่ะ
จะได้รีบด าเนินการให้ เราจะมารับเอกสารแล้วรีบน าไปแก้ไขให้
ถูกต้อง เราอยากท าให้คนบ้านเรา ได้รับประโยชน์  ฉะนั้นมีคุณงาม
ความดีที่ เราจะท าให้ ไว้กับชาวอ าเภอหนองไผ่  ช าวจังหวัด
เพชรบูรณ์ ขอบคุณมากค่ะ 

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านนิภา เจนจบธรรมครับ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง                 

ข้อสงสัยของท่านนิภาด้วยครับ เชิญกองแผนครับ 
   
รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นางสายชล  สุนทร) 

      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉันนางสายชล สุนทร รองปลัดฯ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
 

กองแผน... 



~ ๒๔ ~ 
 

กองแผน ขอเรียนชี้แจงท่านสมาชิกสภาฯ ในเรื่องเหล่านี้นะคะ 
เรื่องของโรงพยาบาลหนองไผ่ ที่ติดต่อประสานงานไว้ตั้ งแ ต่
ประมาณเดือนธันวาคม 2560 มีการพูดคุยแล้วมีการน าเสนอ
ตัวอย่างของโรงพยาบาลวิเชียรให้กับทางโรงพยาบาลหนองไผ่ 
ไปแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของส านักปลัดฯ ต้องดูข้อมูลทั้งหมดว่า
ตามที่ให้ข้อมูลไปในส่วนของโรงพยาบาลหนองไผ่ เป็นไปตามแบบ
ที่เราน าเสนอไว้ให้ในเบื้องต้นหรือไม่ ส่วนข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด
จะเป็นในส่วนของส านักปลัดฯ ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
จะต้องให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาลหนองไผ่ว่ามีความถูกต้องตาม
ข้ อ ระ เบี ย บ ขอ ง  อบ จ .  ห รื อ ไม่  ใน ส่ วน ขั้ น ต อน ท าแ ผ น  
ท างกอ งแผน ฯ  ต้ อ งรอข้ อมู ล โค รงก ารจ าก โร งพ ย าบ าล               
หนองไผ่ที่ส่ งมาผ่านหน่วยงานที่ที่รับผิดชอบคือส านักปลัดฯ         
ที่จะส่งต่อมาให้ ณ เวลานี้ทางกองแผนฯ ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลเลย 
ในส่วนนี้ที่เราจะต้องน าโครงการเหล่านี้ออกไปประชาคมในพ้ืนที่ 
พอออกประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องเอาไปท าบรรจุเพ่ิมเติม
เข้าไปในแผนพัฒนาฯ และผ่านกระบวนการคณะกรรมการ
สนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ อนุมัติและประกาศใช้ 
หากมีเม็ดเงินก็โอนงบประมาณเพ่ือด าเนินการอุดหนุนให้ต่อไป ขอ
เรียนชี้แจงค่ะ  

   
ประธานที่ประชุม       ขอบคุณท่านสายชล ผมขอฝากเรื่องทุกเรื่องที่ทางสภาฯ และ

สมาชิกสภาฯ ได้พูดคุย เสนอแนะ ที่ต้องด าเนินการผ่านไปยัง                
กองราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเราและด าเนินการให้
ถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ...
มีหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มี  ผมต้องขอบพระคุณท่านรองนายกฯ  
ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พร้อมทั้งผู้อ านวยการกอง 
ทุกกอง ข้าราชการ สื่อมวลชนและข้าราชการต ารวจที่ได้มาดูแล
นักเรียนจากทางโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์  (วังชมภูวิทยาคม) 
และนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้เข้ามาร่วม
รับฟังการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ส าหรับการประชุมวันนี้ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันที่ชั้นล่าง 
ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 11.40 น.   
                                  ----------------------------- 

 
ผู้รับรองร่างรายงานการประชุม    ผู้จดบันทึกร่างรายงานการประชุม 

 
                      
             (นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์)                    (นางบุญสิตา  ค ามา)                              

         เลขานุการสภาฯ                                   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    
 

 



~ ๒๕ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคาร  
ที่ 13 กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
     ลงชื่อ    ประธานกรรมการ 
               (น.ส.อภิรดี  พรพฤฒิพันธุ์) 
 
     ลงชื่อ     กรรมการ 
            (นายช านาญ มีวันเนือง) 

 
     ลงชื่อ     กรรมการ 
            (นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์) 
 
     ลงชื่อ     กรรมการ 
            (นายสมพงษ์  มาลากรณ์) 
 
     ลงชื่อ     กรรมการ 
            (นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล) 
 
     ลงชื่อ  ว่าที่ร้อยตรี    กรรมการ 
                         (ชัชวาลย์  รักหาญ) 

 
     ลงชื่อ     เลขานุการ/กรรมการ 
                 (น.ส.ณิชาพัฒน์  นิลมุด) 

 
 

 


